

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1
เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2
ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1704 ราคา 10.00 บาท

“รัชดา” เผย นายฯร่วมยินดี “การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตร แห่งแรกของประเทศไทย

นางสาว รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า ภูมิปัญญาการเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ของจังหวัดพัทลุง ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย (Global Important Agricultural Heritage Systems: GIAHS) เกณฑ์การพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตร ประกอบด้วย 1. ความมั่นคงอาหาร 2. ความเป็นอยู่ที่ดี 3. ความหลากหลายทางชีวภาพเกษตร 4. ระบบความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีมาแต่ดั้งเดิม 5. วัฒนธรรม ระบบคุณค่า และองค์การทางสังคม 6. ลักษณะภูมิทัศน์, ภูมิทัศน์ทางทะเล ซึ่งการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากกว่า 250 ปีแล้ว การที่พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น จะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชนในชุมชนให้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในท้องถิ่นเติบโต ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในขณะที่ช่วยกันรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้ได้

“นายกรัฐมนตรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย ที่เป็นมรดกตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ได้รับการยอมรับ และ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การสหประชาชาติ สะท้อนให้เห็นว่า มรดกและภูมิปัญญาของไทยนั้นทรงคุณค่า ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังขอบคุณ ไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินงานตอบรับตามแผนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาของไทย จนได้รับรางวัลนี้ รวมทั้งขอบคุณประชาชนทุกคนที่ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทยเอาไว้เรื่อยมา” นางสาวรัชดา กล่าว

“ธนกร” สวณ “ชัยชนะ” บอกอดีต ส.ส.ย้ายพรรคอย่าให้ร้ายบ้านเก่า เพื่อเอาใจบ้านใหม่ ย้อนป้ายสีนายฯ ปล่อยของแพงแล้วใครนั่ง รมว.พณ.

นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวระหว่างการประชุมสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. นครศรีธรรมราช ของพรรคประชาธิปัตย์ ช่วงหนึ่ง โดยเรียกร้องให้คนนครศรีธรรมราช รวมพลังหยุดพรรคเผด็จการให้ได้ รวมถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รมว.กลาโหม ปล่อยให้สินค้าแพงทั้งแผ่นดิน ว่าเมื่อนายชัยชนะกล่าวถึงอดีต ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ย้ายพรรคไปว่า ควรบอกเหตุผลและข้อเท็จจริงให้ประชาชนและคนในพื้นที่รับทราบโดยตรงไปตรงมา ไม่ใช่พูดจาในลักษณะให้ร้ายบ้านเก่า เพื่อเอาใจบ้านใหม่นั้น นายชัยชนะ ซึ่งเป็น ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ก็ไม่ควรให้ร้ายพรรคร่วมรัฐบาลด้วยตนเองเช่นกัน ซึ่งเป็นมารยาททางการเมือง เบื้องต้นที่ควรต้องทำ ไม่ใช่พูดเอาใส่ตัว เอาหัวใส่คนอื่น ทั้งๆ ที่เรากำลังทำงานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน อยากให้นี่ถึงใจของคนที่ต้องทำงานร่วมกันด้วย ว่า ถ้าได้ฟังสิ่งที่นายชัยชนะพูดแล้ว เขาจะรู้สึกอย่างไร อย่าให้ชาวนครศรีธรรมราชต้องผิดหวัง อยากให้เอาผลงานแลกหัวใจพี่น้องคนนครศรีธรรมราชจะดีกว่า เหมือนที่ทำงานนายฯ เน้นทำงานจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มากกว่าการตอบโต้การเมืองรายวัน จนคนนครศรีฯ หลายคนยังฝากชื่นชมท่านนายฯ ผ่านคนมา เพราะถ้ายังป้ายสีพรรคอื่นอยู่แบบนี้ เลือกลงสมัครหน้าอาจสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยการเหลือ ส.ส.นครศรีธรรมราช ไม่กี่คนเพราะปากก็เป็นได้

“ถ้าผมพูดบ้างว่า ที่ของแพงทั้งแผ่นดินนั้น แล้วใครที่เป็น รมว.พาณิชย์ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง และน้องชายใคร ที่กำลังจะลงสมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ก็ยังเป็นทีปรึกษา รมว.พาณิชย์ ด้วย 2 แรงแข็งขันขนาดนี้ แต่ทำไมข้าวของยังแพง เคยมี ส.ส.ยงจังหวัด มีรัฐมนตรีหลายคน แต่ไม่มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย คุณชัยชนะ จะรู้สึกอย่างไร ทั้งนี้ เข้าใจได้ว่า ต้องการพูดเพื่อสร้างความอึดอัด แต่ก็ควรอยู่บนความพอดีด้วย ไม่ใช่พวกขำดีหมด พวกอื่นแล้วหมด แบบนั้น ไม่น่าจะใช้แบบอย่างของนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ควรกระทำ ที่สำคัญ ของแพงก็รู้กันอยู่แล้วเกิดจากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 สงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งรัฐบาลก็แก้ปัญหาตลอด” นายธนกร กล่าว

“ระวี” ลุยหาแนวร่วมเสนอ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เติริมพบ “วิญญู-พท.” เชื่อทุกฝ่ายหนุนหากได้อ่านหลักการ

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ โพลสดี เฟซบุ๊กถึงการเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมผู้สังคมน ว่า มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมากมาย โดยทางพรรคเพื่อไทยได้มี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้วและ นายสุทิน คลังแสง ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยกับการเสนอ ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ในครั้งนี้ ซึ่ง นพ.ชลน่าน ได้ออกมาขึ้นยืนว่า พ.ร.บ.นี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษนายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คนต้องขอขอบคุณพรรคเพื่อไทย และสัปดาห์หน้า ตนจะไปปรึกษากับทั้ง 2 ท่าน เพื่อหารือในรายละเอียดต่อไป ที่สำคัญ ต้องขอขอบคุณ นายวิญญู เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ออกมาเตือนว่า ยังไม่ชัดเจนหรือ โดยคนคาดหวังว่าร่าง พ.ร.บ.นี้ไม่ได้ผ่านการและเหตุผล แล้วสื่อมาสัมภาษณ์ จึงกลัวว่า จะมีการแปรญัตติในรูปแบบนิรโทษกรรมสุดซอยอีก ซึ่งอาจจะเกิดข้อขัดแย้งที่ประชาชนออกมาต่อต้านอีก แต่ตนคิดว่า ถ้าร่างวิญญูได้ฟังและอ่านร่างที่ตนเสนอแล้ว ท่านน่าจะสนับสนุน เพราะตั้งแต่ปี 2557 ที่นายกรัฐมนตรีตั้งศูนย์ปรองดองแห่งชาติ และต่อมามีการเสนอคำขวัญ รักสงบ จบที่ลุงตู่ จนถึงวันนี้ยังไม่เห็นรูปธรรมที่ชัดเจนเลย ว่า รัฐบาลต้องการให้มีการปรองดองจริงหรือไม่ มีแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นใหม่กับรัฐบาลมากขึ้น

“ถ้ารัฐบาลผ่านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมในครั้งนี้ จะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุด ว่า รัฐบาลจะแสดงความจริงใจต่อประชาชน ให้เห็นว่ารักสงบ จบที่ลุงตู่ โดยสัปดาห์หน้าผมจะขอไปหารือกับรองวิญญูเพื่อขอข้อเสนอแนะในการเสนอร่าง พ.ร.บ.นี้ต่อไป” นพ.ระวี กล่าว

มูมก่าบ

อายุความการขอคืนอากรแสตมป์

การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ เมื่อได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ไปสามารถขอคืนอากรแสตมป์ได้ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่ได้เสียค่าอากรแสตมป์ ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 4687/2540 (ประชุมใหญ่)

(กค 0706/1478 ลว. 12 ก.พ. 2547)

การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดี เข้าลักษณะเป็นการโอนสิทธิหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกไปรับต้องคิดอากรแสตมป์ โดยเจ้าของทรัพย์ที่ถูกขายทอดตลาดต้องชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวแทนต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีในวันที่ขายทอดตลาด และเจ้าพนักงานมีหน้าที่นำเงินค่าอากรต่อสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ แต่หากต่อมาศาลอุทธรณ์ได้เพิกถอนการขายทอดตลาด จึงไม่มีการโอนสิทธิหรือก่อตั้งสิทธิใดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้น และไม่มีการนัดออกมารับเจ้าของทรัพย์ที่ได้ชำระค่าอากรไปแล้วมีสิทธิขอคืนได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันชำระค่าอากรแสตมป์ตามมาตรา 193/30 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(กค 0706/7564 ลว. 11 ส.ค. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

ประกาศ
เลิกบริษัท วิชีแอล อินเวส โฮลดิ้ง จำกัด

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท วิชีแอลอินเวส โฮลดิ้ง จำกัด ได้มีมติพิเศษให้เลิกบริษัทนี้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป จึงขอประกาศให้บรรดาถูกหนี้ และเจ้าหนี้ทั้งหลายของ บริษัทฯ นี้ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 62/130 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
นางสุจิตรา ด้จาวีริยะ
ผู้ชำระบัญชี

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ